



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๒๕/ ๓๒๑๒



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจังหวัดสืบเนื่องจากการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครศรีธรรมราช)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๑๐๔๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจังหวัดสืบเนื่องจากการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครศรีธรรมราช) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการของจังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๙ โครงการ ครอบคลุมเงิน ๒๗๔,๗๓๑,๒๒๐ บาท เนื่องจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและการเกษตร พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และยกระดับการให้บริการสาธารณสุข ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ จังหวัดควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของโครงการและกำหนดแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ทันทีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งควรพิจารณาความเหมาะสมของหน่วยดำเนินการ โดยควรมอบหมายให้หน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงตามกฎหมายเป็นหน่วยดำเนินการ เพื่อให้สามารถบำรุง ดูแล และรักษา ให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง สำหรับแหล่งงบประมาณในการดำเนินโครงการ เห็นควรให้จังหวัดประสานกับสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๐๑

โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๖๖๓๑

E-mail : janthawan@nesdc.go.th